

รายงานการประชุมสัมมนาครบเครื่องเรื่องวิสาหกิจชุมชน อำเภอไชยา

วันที่ 26 มกราคม 2566

การประชุมสัมมนาครบเครื่องเรื่องวิสาหกิจชุมชน อำเภอไชยา เป็นการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อนำความสำคัญของปัญหานั้นๆมาวิเคราะห์และให้นักวิชาการที่มีความรู้เฉพาะทางเข้ามาช่วยเหลือ

ชื่อกลุ่มวิสาหกิจ	ที่ตั้ง	ช่องทางการติดต่อ	กิจกรรมภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	ปัญหาในการทำกิจกรรมภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	ความคาดหวัง/เป้าหมายในการทำกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตำบลโมถ่าย	ที่อยู่ 45 ม.1 ต.โมถ่าย อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี	โทรศัพท์ : 084-7456-123 Facebook : ปูจา ปิยรัตน์ ID Line : PU0847456123	- แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล ได้แก่ กล้วยฉาบ มันฉาบ เผือกฉาบ น้ำพริกตะไคร้ เครื่องแกง ซึ่งมีวางจำหน่ายในชุมชนและออนไลน์	- ขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการผลิต - ขาดความรู้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์	- ต้องการหน่วยงานถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการผลิต - ต้องการให้สมาชิกมียอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น
วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์พันธุ์ข้าวหอมไชยา	ที่อยู่ 183/2 ม.4 ต.ตลาด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี	โทรศัพท์ : 081-7475-493 Facebook : สามารถ ศักดิ์แก้ว ID Line : 0817475493	- การผลิตข้าวหอมไชยา - การผลิตข้าวกล็องงอกชนิดขงตี๋ม - การผลิตทองม้วนจากข้าวหอมไชยา - การผลิตผ้าไตไชยาจากข้าวหอมไชยา	- ผลผลิตที่ได้มีปริมาณน้อยเนื่องจากภัยธรรมชาติและมึนกกมากินผลผลิต ทำให้เกิดความเสียหาย - ขาดความรู้โรการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์	- ต้องการให้มีจุดรวบรวมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอื่นๆเป็นจุดเดียวกัน - ต้องการให้มีความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ - ต้องการมีมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์ เช่น มาตรฐานสำนักงานอาหารและยา

ชื่อกลุ่มวิสาหกิจ	ที่ตั้ง	ช่องทางการติดต่อ	กิจกรรมภายใน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	ปัญหาในการทำกิจกรรมภายใน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	ความคาดหวัง/เป้าหมาย ในการทำกิจกรรมของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
					<ul style="list-style-type: none"> - ต้องการหน่วยงานถ่ายทอด ความรู้ความเข้าใจด้าน การตลาด เช่น การจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ผ่าน Facebook Fan Page
วิสาหกิจชุมชน เกษตรกรแปลง ใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบลตะกรบ	ที่อยู่ 136/2 ม.5 ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี	โทรศัพท์ : 089-7318-655 Facebook : จาริ ร่าหมาน ID Line : 0897318655	<ul style="list-style-type: none"> - วิเคราะห์ตัวอย่างดิน - ผลิตปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เช่น ผลิตปุ๋ยหมัก 	<ul style="list-style-type: none"> - บรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสมกับ การจำหน่ายสู่ตลาด - ขาดความรู้การจัดการ สวนปาล์มเพื่อให้มี ประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - ต้องการหน่วยงานถ่ายทอด ความรู้ความเข้าใจด้าน การตลาด - ต้องการหน่วยงานถ่ายทอด ความรู้ความเข้าใจในการ ออกแบบบรรจุภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชน सानสายใยใจไทย ทุกภาคตำบล พุมเรียง	ที่อยู่ 78/1 ม.3 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี	โทรศัพท์ : 088-8203-128 หรือ 084-1021-178 ID Line : 0888203128	<ul style="list-style-type: none"> - แปรรูปอาหารทะเลแช่แข็ง ปูจำ ก้ามปูจำ ปูจำหน้าไข่เค็ม เนื้อปูจำ ทอดมัน 	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ของผลิตภัณฑ์ - ขาดความรู้ในการเพิ่มมูลค่า วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น เปลือกปู 	<ul style="list-style-type: none"> - ต้องการหน่วยงานถ่ายทอด ความรู้ความเข้าใจในการเพิ่ม มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และวัสดุ เหลือทิ้งทางการเกษตร ในท้องถิ่น - ต้องการหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์พื้นที่ เพื่อให้ เป็นสถานที่ที่รู้จักอย่าง กว้างขวาง

ชื่อกลุ่มวิสาหกิจ	ที่ตั้ง	ช่องทางการติดต่อ	กิจกรรมภายใน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	ปัญหาในการทำกิจกรรมภายใน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	ความคาดหวัง/เป้าหมาย ในการทำกิจกรรมของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชน แปรรูปอาหารและ ผลิตภัณฑ์จากวัสดุ ท้องถิ่นอำเภอไชยา	ที่อยู่ 331 ม.1 ต.ตลาด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี	โทรศัพท์ : 096-6351-533 Email : narongchai.chu@gmail.com	- ผลิตภัณฑ์อ้อยคั้นน้ำ หมอนอิงตุต กลิ้งจากเตาถ่าน ถ่านไม้ไฟ น้ำส้มควั่นไม้จากไม้ไฟ - แปรรูปผลผลิตจากมะพร้าว กะลามะพร้าว กล้วย	- ขาดองค์ความรู้ในการผลิต ที่ถูกต้อง - ขาดหน่วยงานพี่เลี้ยงคอยดูแล และให้คำปรึกษา - ขาดการโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์	- ส่งเสริมให้สมาชิกใช้ประโยชน์ จากวัตถุดิบในท้องถิ่นให้เกิด ประโยชน์สูงสุด - ต้องการหน่วยงานถ่ายทอด ความรู้ความเข้าใจใน กระบวนการผลิตจนถึง กระบวนการยืดอายุผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชน พืชเศรษฐกิจเพื่อ การเกษตร	ที่อยู่ 270 ม.1 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี	โทรศัพท์ : 083-5774-881	- ผลิตอาหารสัตว์	- ไม่สามารถเก็บรักษาอาหารสัตว์ ได้เป็นระยะเวลานาน	- ต้องการหน่วยงานถ่ายทอด ความรู้ความเข้าใจในการเก็บ รักษาเกี่ยวกับอาหารสัตว์
วิสาหกิจชุมชน แปรรูปอาหารและ ผลิตภัณฑ์เพื่อ สุขภาพตำบลเลม็ด	ที่อยู่ 62/1 ม.5 ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี	โทรศัพท์ : 086-8851-693 Facebook : ญัฐ ไชยา ID Line : nath.2518	- การเลี้ยงเป็ด - การทำนาข้าว	- ขาดความรู้ความเข้าใจในการ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร - ขาดความรู้ในการโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์	- ต้องการหน่วยงานถ่ายทอด ความรู้ความเข้าใจในการ แปรรูปผลผลิต - ต้องการหน่วยงานถ่ายทอด ความรู้ความเข้าใจด้าน การตลาด